



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG

Không chỉ thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo chuyên môn và kỹ năng y khoa, trường Đại học Điều Dưỡng (Nam Định) còn là điểm sáng trong các hoạt động xã hội, thể hiện tình yêu và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.



Với nỗ lực không ngừng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang có nhiều chuyển biến trong xây dựng chương trình, tổ chức - quản lý đào tạo. Trường đã đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, phương pháp học của sinh viên theo hướng chủ động, tích cực, lấy người học làm trung tâm, định kỳ lấy ý kiến của người học, nhà tuyển dụng lao động về chương trình, tổ chức, quản lý đào tạo. Đồng thời huy động nhiều nguồn hỗ trợ học bổng cho học viên, sinh viên.



Để đào tạo đội ngũ ngành Điều dưỡng, Hộ sinh có tay nghề cao, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang hướng tới trở thành một trường trong cơ sở giáo dục hàng đầu với đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, chương trình đào tạo ngày càng được cải tiến, cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại và đổi mới trong quản trị đại học. Từ đó, tạo ra các sản phẩm đào tạo có chất lượng, khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường về Điều dưỡng và Hộ sinh trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và các nước trên thế giới, là sự lựa chọn tin cậy của người học và gia đình người học, cũng như các đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.



Công đoàn Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định hàng ngày càng phát triển vững mạnh, thực hiện tốt sứ mệnh, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.



5 năm qua, Công đoàn cùng Đoàn Thanh niên Nhà trường đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Khoa Huyết học bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tổ chức 18 đợt hiến máu tình nguyện tại trường cho trên 8000 lượt đoàn viên, sinh viên và cán bộ viên chức Nhà trường tham dự thu được trên 6000 đơn vị máu.



Tổ chức Công đoàn trường Đại học Điều Dưỡng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn nhà trường để ra, có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện tốt. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng phong phú, chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên công đoàn, tập trung tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD, phát huy được tinh thần dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Công đoàn luôn đi đầu vận động cán bộ NLD phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải cách hành chính, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đội ngũ CCVLD đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các phong trào, các hoạt động của công đoàn đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tham gia, vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, đoàn viên ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn.



Trong thời gian qua, phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường phát huy hiệu quả: Trong học tập nghiên cứu khoa học và nhà trường được giữ vững và phát huy; luôn khuyến khích, động viên và là cầu nối giữa các bạn sinh viên với các thầy cô trong công tác liên hệ, trợ giúp tìm kiếm thông tin về đề tài, tài liệu nghiên cứu. Ban Chấp hành Đoàn trường đã chỉ đạo chi đoàn các bộ môn cơ sở, định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi trao đổi với sinh viên về học tập và nghiên cứu khoa học. Phong trào học tập nghiên cứu khoa học còn được gắn liền với các cuộc thi, triển khai phát động, chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; triển khai cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".



Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 235 cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, 1 nhà trường có 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang (tháng 5-2021). Hoạt động trên thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người cán bộ và trẻ với tinh mạng, sức khỏe người dân theo lời dạy của Bác Hồ "Luơng y như tử mẫu".



Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đến ơn đáp nghĩa" của dân tộc, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên nhà trường đã có những hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, thể hiện sự tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay



Bài và ảnh do đơn vị cung cấp